

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๗ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธวัช ตัณฑ์ไพบุลย์	ประธานสภา อบต.ท่าพระยา	ธวัช ตัณฑ์ไพบุลย์	
๒	นายธนภุต ขวัญคุ้ม	รองประธานสภา อบต.ท่าพระยา	ธนภุต ขวัญคุ้ม	
๓	นายประชา รอดจินดา	สมาชิกสภา อบต.ม.๑	ประชา รอดจินดา	
๔	นายพิสุตร์ หัสชู	สมาชิกสภา อบต.ม.๑	พิสุตร์ หัสชู	
๕	นางศิริภรร์ ตัณฑ์ไพบุลย์	สมาชิกสภา อบต.ม.๓	ศิริภรร์ ตัณฑ์ไพบุลย์	
๖	นางธนิดา สุกุลกิจจนโชค	สมาชิกสภา อบต.ม.๔	ธนิดา สุกุลกิจจนโชค	
๗	พ.จ.อ.บุญรุ่ง คุณทวี	เลขานุการสภา อบต.ท่าพระยา	พ.จ.อ.บุญรุ่ง คุณทวี	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๘ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิกร ระวังงาน	นายก อบต.ท่าพระยา	นิกร ระวังงาน	
๒	นายอานัน นาคจันทวงศ์	รองนายก อบต.ท่าพระยา	อานัน นาคจันทวงศ์	
๓	นายองอาจ หว่างตาล	รองนายก อบต.ท่าพระยา	องอาจ หว่างตาล	
๔	นายชำนาญ ไถ่บ้านกวย	เลขานุการนายกฯ	ชำนาญ ไถ่บ้านกวย	
๕	พ.จ.อ.เอนก อ่อนมันคง	รองปลัด อบต. ท่าพระยา	เอนก อ่อนมันคง	
๖	นางสาวสิริลักษณ์ พลเดช	ครู โรงเรียนวัดน้อย	สิริลักษณ์ พลเดช	
๗	นางวิจิตร แน่นอุดร	ประธานกองทุนบทบาทสตรี	วิจิตร แน่นอุดร	
๘	นายชาญ สุกแสงศรี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	ชาญ สุกแสงศรี	
๙	นายชัยโย คุพะเนียด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัยโย คุพะเนียด	
๑๐	นายอุณาโลม ปึกษาทอง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	อุณาโลม ปึกษาทอง	
๑๑	นางมัญชรี ศรีอนันต์	หัวหน้าสำนักปลัด	มัญชรี ศรีอนันต์	
๑๒	นายสุพลีรภัทร ยมโคตร	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุพลีรภัทร ยมโคตร	
๑๓	นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์	ผอ.โรงเรียนพลอยจตุรจินดา	สุกัญญา สุขสมบูรณ์	
๑๔	นางสาวปราณี ปึกษาทอง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	ปราณี ปึกษาทอง	
๑๕	นายปฏิพล โคตรสงคราม	นิติกรปฏิบัติการ	ปฏิพล โคตรสงคราม	
๑๖	นายโอภาส อังกรรัชต์	นักพัฒนาชุมชน	โอภาส อังกรรัชต์	
๑๗	ส.อ.เพิ่มยศ วรริตน์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เพิ่มยศ วรริตน์	
๑๘	นางสาวเตชินี เหลี้ยวตระกูล	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	เตชินี เหลี้ยวตระกูล	

เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๐ น.
	เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธวัช ตันทีไพบูลย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมให้ว่าพระบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายธวัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา)	๑.๑ เรื่องแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ อบต.ท่าพระยา จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. พ.จ.อ.เอนก อ่อนมั่นคง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. นายโอภาส อังกรรัชต์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๓. ส.อ.เพิ่มยศ วิรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ประชุม	รับทราบ
	๑.๒ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
นายธวัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา)	ตามที่ ฝ่ายบริหารได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ มาให้สภา รับทราบ นั้นจึงขอให้ทางนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป
นายนิกร ระวังงาน (นายก อบต.)	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอรายงานการแก้ไขปัญหาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อทราบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
นายธวัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา)	ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบ การแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาว่ามีข้อผิดพลาด หรือข้อสงสัยอะไรหรือไม่
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายธวัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา)	๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญสมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ท่านใดมีอะไรจะแก้ไข เพิ่มเติม หรือไม่ ขอให้เสนอและช่วยกันตรวจสอบ เพื่อขอมติที่ประชุมรับรองต่อไป
มติที่ประชุม	รับรองเป็นเอกฉันท์ (รับรอง ๕ เสียง ,งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ))

ระเบียบวาระที่ ๓

นายรัช ตันฑีไพบูลย์
(ประธานสภา)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา**๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ****๓.๑.๑ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา**

ขอเชิญท่านนายกฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบต่อไป

นายนิกร ระวังงาน
(นายก อบต.)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ปัจจุบันผมได้เข้ามาบริหารงานประมาณ ๑ ปี ผมได้บริหารงานของ อบต.ท่าพระยา
ผมทำได้ทั้งหมด แต่รายละเอียดผมมีพร้อมแต่ไม่มีเอกสารมา ผมได้ลงบันทึกไว้ในเน็ตบุ๊ก
ของผมไว้ทั้งหมดซึ่งดำเนินการไปทั้งหมด ๓๐ งานแต่ไม่ใช่งานใหญ่ๆ แต่อยู่ในอำนาจของอบต.
ได้ดำเนินการเสร็จโครงการใหญ่ก็คือปีนี้เราได้คือวันที่ ๖ นี้ ทางอบจ. จะให้คอมพิวเตอร์แบบ
โซล่าเซลล์จากแยกวัดหลวงฯ ถึงทางด่วน วันที่ ๖ นี้ จะเริ่มนำอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการ
ส่วนงานต่างๆ ผมก็ได้ดำเนินการตามแถลงนโยบายเรื่องไฟทางถนน น้ำ คู คลอง ทุก
คลองทุกเส้นก็เรียบร้อยดีทั้งหมด เหลือกล้องวงจรปิดที่เรายังทำไม่ได้เพราะมันติดทาง
ด่วนตามที่เราได้แถลงไว้ ทุกอย่างผมก็คิดว่าผมก็ทำเสร็จทั้งหมดแล้ว

นายรัช ตันฑีไพบูลย์
(ประธานสภา)

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดไว้ว่า นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นประจำทุกปี” ซึ่งให้จัดทำเป็นเอกสารแถลงผลการปฏิบัติงานในความหมายต้องทำเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อแจกให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบ แต่งวดนี้นายกฯ แถลงด้วยวาจาไม่
ถูกต้อง ต้องแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสภาฯ มีหนังสือแจกและเอกสารแจกเพราะว่า
สภาฯ ได้ตรวจสอบได้ว่าทำงานตามที่แถลงไว้ได้มากน้อยขนาดไหนครั้งนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ
ในการประชุมครั้งหน้าขอให้ดำเนินการ เนื่องจากครั้งนี้ยังไม่พร้อมที่จะจัดทำรายงานมา
แถลงต่อสภาฯ

นายประชา รอดจินดา
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

สอบถามเรื่องการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน อยากทราบว่าใครเป็นผู้จัดทำ
เพราะทุกปีนายกฯ ก็แถลงรายงานผลการปฏิบัติ เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องทำ

พ.จ.อ.บุญรุ่ง คุณทวี
(ปลัด อบต.)

ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาทางนายกฯ จะประสานกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้
ช่วยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีที่ผ่านมา ส่วนปลัดฯซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ
มีหน้าที่รวบรวมเอกสารตามระเบียบวาระ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาฯ
และอีกอย่างปลัดฯ ได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังนายกฯ รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งบันทึกข้อความ
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอให้จัดส่งเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาใน
การบรรจุลงในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ โดยกำหนดให้ส่งภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
เนื่องจากเลขานุการสภาฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
เพื่อนัดประชุมสภาฯ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอชี้แจง
ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

นายรัช ตันทีไพบูลย์
(ประธานสภา)

ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมสภาแล้วว่า คราวนี้จัดทำรายงานแถลงการปฏิบัติงานไม่ทันก็ให้ส่งเข้าในคราวหน้า ซึ่งการจัดทำนายกฯ จะมอบหมายให้ใครทำ เพราะตามระเบียบระบุอยู่แล้วว่านายกฯ ต้องแถลงรายงานการปฏิบัติงานต่อสภาทุกปีเมื่อสิ้นปี ในการปฏิบัติก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบ และการทำงานต้องให้เกียรติกันแต่ละตำแหน่ง ทำงานตามขั้นตอน อย่าให้มีการข้ามหัวข้ามตำแหน่งก็จะทำให้วุ่นวายแน่นอน ฉะนั้นการทำงานต้องตามขั้นตอน ตามหน้าที่ตามตำแหน่ง ให้เกียรติกันเอาเรื่องานเป็นหลัก

ที่ประชุม

รับทราบ

นายรัช ตันทีไพบูลย์
(ประธานสภา)

๓.๑.๒ เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๕

ไม่มีเอกสารส่งเข้ามา แสดงว่าทางนายกฯ ยังไม่ดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่พร้อม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ กำหนดแนวทาง วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ และรายงานผลจากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอให้ทางผู้บริหารนำเข้าที่ประชุมสภาฯ ในคราวหน้าต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายรัช ตันทีไพบูลย์
(ประธานสภา)

๓.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๒.๑ เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

เชิญนายกฯ ชี้แจงญัตติ (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

นายนิกร ระวังงาน
(นายก อบต.)

ให้นิติกร ชี้แจง

นายปฏิพล โคตรสงคราม
(นิติกร)

ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๙ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น รายละเอียดตามที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้น

นายรัช ตันทีไพบูลย์
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย (ร่าง) ระเบียบสภาฯ นี้หรือไม่

นายประชา
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

เห็นด้วยกับ (ร่าง) ระเบียบสภาฯ ฉบับนี้ เพราะให้อำนาจประชาชนในพื้นที่ในตำบลได้ตัดสินใจ จะเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอะไร ก็สามารถรวมรายชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ส่งให้ประธานสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ

นายรัช ตันทีไพบูลย์
(ประธานสภา)

ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒ ไม่เห็นด้วย ตามข้อ ๔ “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ ท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อจำนวนไม่เกินสิบคน ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น...

ขอให้เปลี่ยนเป็น “...ให้ผู้เข้าชื่อจำนวนรวมกันไม่เกินสามสิบครัวเรือน และไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน...”

และไม่เห็นด้วยที่ข้อบัญญัติไม่ต้องผ่านสภา เพราะได้อ่านตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เสนอเข้ามาไม่เห็นมีคำว่าต้องผ่านสภา

นายปฏิพล โคตรสงคราม
(นิติกร)

ชี้แจงว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ๒๕๖๕ มาตรา ๙ นั้น ได้ส่งตัวอย่างร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งทางนิติกรไม่ได้คิดขึ้นมาเอง ตัวอย่าง (ร่าง) นั้นเหมือนกันทั่วประเทศซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงและเข้ากับท้องถิ่นนั้นๆ การรับเรื่องที่ประชาชนจะเสนอให้ออกข้อบัญญัติต่อประธานสภา ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งให้ปลัดฯ จัดทำร่างให้เรียบร้อย และเมื่อทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ก็ส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติกลับไปยังผู้ที่มาเสนอเรื่องให้จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ไปดำเนินการล่ารายชื่อ เมื่อล่ารายชื่อเสร็จแล้ว ก็ทำหนังสือถึงประธานสภา อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำเข้ามาพิจารณาในสภา ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

พ.จ.อ. บุญรุ่ง คุณทวี
(ปลัด อบต.)

สำหรับ (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ก็เห็นด้วย เพราะเป็นผลดีกับประชาชนในตำบล ส่วนในรายละเอียดสามารถปรับแก้ไขได้ให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ และในการเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติที่ประชาชนเสนอทุกเรื่องอย่างไรก็ต้องส่งถึงประธานสภา เพื่อนำเข้าพิจารณาในสภา ทุกเรื่อง และเมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วถึงสามารถตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

นางศิริภร ตันทีไพบูลย์
(ส.อบต. หมู่ที่ ๓)

เห็นชอบใน (ร่าง) ระเบียบฯ เพราะสามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ระบุ ว่า ๑๐ คน หมายความว่า เป็นตัวแทนหรือไม่ จากบุคคลหลายๆคน หรือจากการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนให้มายื่นในสภา เพื่อเสนอญัตติให้สภา

นางธนิดา สุกฤกษ์โชค
(ส.อบต. หมู่ที่ ๔)

อภิปรายว่า เห็นด้วยแต่ขอเสนอให้ผู้เข้าร่วมชื่อไม่น้อยกว่า ๓๐ ครัวเรือน และจำนวนมากกว่า ๕๐ คน

นายธนกฤต ขวัญคุ้ม
(ส.อบต. หมู่ที่ ๕)

อภิปรายว่าเห็นด้วยกับประธานสภา และสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔ ที่เสนอให้ผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า ๓๐ ครัวเรือน และจำนวนประชาชนมากกว่า ๕๐ คน

นายรัช ตันทีไพบูลย์
(ประธานสภา)

การขอมติที่ประชุมจะขอมติให้ตัดคำว่า “ให้ผู้เข้าชื่อจำนวนไม่เกินสิบคน” ออกก่อนแล้วจึงเพิ่มเติมข้อความเข้าไปใหม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๔ เสียง,งดออกเสียง ๒ เสียง (นายประชาฯ ส.อบต.ม.๑ และประธานสภา)

- นายรัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา) ตามที่สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔ เสนอให้เพิ่มเติมข้อความใหม่ เชิญทางสมาชิกสภา อบต. เสนออีกครั้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
- นางธนิดา สกุลกิจจนโชค (ส.อบต. หมู่ที่ ๔) ให้เพิ่มคำว่า “ให้ผู้เข้าชื้อไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้วเรือน และไม่น้อยกว่า ๕๐ คน”
- นายรัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา) มีสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นให้เพิ่มคำว่า ให้ผู้เข้าชื้อไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้วเรือนและไม่น้อยกว่า ๕๐ คน” หรือไม่
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ ๔ เสียง,งดออกเสียง ๒ เสียง (นายประชา ส.อบต.ม.๑ และประธานสภา)
- นายรัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา) ๓.๒.๒ เรื่องการกำหนดสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ขอให้เลขานุการสภา ชี้แจงกฎหมายข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
- พ.จ.อ.บุญรุ่ง คุณทวี (เลขานุการสภา) อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ “การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญสามัญ ประจำปีแรกของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของวันถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป...
- นายรัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา) ขอให้สมาชิกสภา อบต. เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
- นายประชา รอดจินดา (ส.อบต.หมู่ที่ ๑) เสนอให้สมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปคือเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีระยะเวลา ๑๕ วัน
- นายรัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา) มีสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อไป
- มติที่ประชุม** เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ ๕ เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา))
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่นๆ
- นายรัช ตันทีไพบูลย์ (ประธานสภา) ขอเชิญผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมสภา ทราบเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารแก้ไขปรับปรุง ซ่อมทำต่อไป
- นายประชา รอดจินดา (ส.อบต.หมู่ที่ ๑) ได้รับแจ้งจากประชาชนเรื่องย้ายท่อเมนประปาเนื่องจากท่อเมนประปาผ่านพื้นที่และจะปลุกบ้าน จึงขอให้ทางอบต. ส่งเจ้าหน้าที่ไปย้ายออก พอย้ายท่อเมนออกจากพื้นที่แต่ไม่เชื่อมต่อระหว่างท่อถึงประปาบ้านลุงนิล กับท่อถึงประปาวัดท่าไโน จึงขอให้กองช่างส่งเจ้าหน้าที่ไปเชื่อมต่อให้เหมือนเดิม และอีกเรื่องท่อถึงประปาตรงบ้านแม่กิมเลี้ยงและตรงโรงงานลูกชิ้นบ่อทะเลน้ำเค็ม จึงอยากเสนอผ่านสภา ไปยังผู้บริหารให้ตั้งงบประมาณและ

นำโครงการบรรจุเข้าแผนฯ เนื่องจากปัจจุบันในแผนมีโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล อยู่ ๒ หมู่ คือ หมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๕ จึงขอให้บรรจุเข้าแผนฯ ทุกหมู่

นายพิสูตร์ หัสชู
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

แจ้งเรื่องถนนทางเข้าโรงเรียนพลอยจตุรจินดา ช่างวัดหลวงประชาบูรณะ ชำรุด เป็นหลุม พื้นถนนพังซรุชะ ขอให้ทางอบต. ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและสามารถใช้งบอบต. ซ่อมทำได้หรือไม่

นางธนิดา สุกฤกษ์จอนโชค
(ส.อบต. หมู่ที่ ๔)

แจ้งว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องรถสิบล้อโรงเหล็ก วิ่งบรรทุกดินหล่นบนถนนเยอะมาก และฝุ่นก็เยอะมาก ไม่ได้มีการรดน้ำทำความสะอาด และถ้ามีการรดน้ำก็ไม่กวาดทำความสะอาดดินที่หล่นก็จะทำให้ถนนลื่น รถจักรยานยนต์วิ่งก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุล้มหลายครั้งแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมสภาฯ ให้ฝ่ายบริหารไปแก้ไขดำเนินการพูดคุยกับเจ้าของโรงเหล็ก เพื่อหาวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน

นายธนกฤต ขวัญคุ้ม
(ส.อบต. หมู่ที่ ๕)

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ดำเนินการปรับลำโพงเสียงไร้สายบริเวณถนนเส้นสาย ห้วยตะโก - บางระกำ เพื่อปรับทิศทางตามคำร้องที่แจ้งไว้ตอนนี้เสียงชัดดีมาก และขอตามเรื่องเสียงไร้สายที่ขอเพิ่มอีก ๑ จุด บริเวณโรงงานตะปู และก็ขอเพิ่มกระจกโค้งอีก ๔ จุด

นายธวัช ตันทีไพบูลย์
(ส.อบต. หมู่ที่ ๒)

แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางคลอง ๒,๓ บ้านหมวดเสรีรัฐฯ มีชาวบ้านไปปลูกสร้างบ้านเพิ่มขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนไม่เพียงพอ มีการติดตั้งไฟฟ้า ๑ ดวงเว้น ๒ - ๓ เสาไฟฟ้า ทำให้กลางคืนมืดอาจเกิดอันตราย เพราะมีประชาชนใช้ถนนเส้นนี้เพิ่มขึ้น จึงขอให้เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างถนนเส้นคลอง ๒,๓ ถ้ามีบ้านเรือนประชาชนให้ติดตั้งทุกเสา และถ้าไม่มีบ้านเรือนก็ให้ติดตั้งเสาเว้นเสา

และอีกจุดคือ ถนนเข้าบ้านซอยบ้านนางติมา มีเสาไฟฟ้า ๓ - ๔ เสาแต่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างที่ผ่านมาฝนตกกรกระเข้าเข้าไม่ได้ แจ้งไว้กับรองนายกฯ (นายองอาจฯ) ตอนนี้ถนนบริเวณนั้นแห้งแล้ว ฝ่ายผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ด้วย เพราะการดำรงชีวิตความปลอดภัยของประชาชน เขามีลูกสาวที่ต้องทำงานกลับกลางคืน มีตุ๊ก ตุ๊กๆ เกรงว่าจะได้รับอันตราย

อีกเรื่อง คือ เสียงไร้สาย ต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ปรับแก้ไขให้มีเสียงดังชัดแล้ว แต่ชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ได้ย้ายบ้านไปปลูกสร้างอยู่ข้างนอกคือบริเวณคลองวัว จึงขอให้ย้ายเสียงไร้สายจุดตรงโค้งระหว่างบ้านนายธวัชฯ (ประธานสภาฯ) กับบ้านผู้การภัทร ขยับมาตรงคลองวัวจุดใหญ่ตรงบ้านลุงหนิงหรือบ้านครูเปี้ยก และก็ติดตั้งเพิ่มอีกหนึ่งจุดตรงบ้านหมวดเสรีรัฐ

และแจ้งฝ่ายบริหารอีกหนึ่งเรื่อง ให้ชุดลอกคลองวัว คลองอื่นๆ ลอกหมดแล้ว เหลือคลองวัว ยังไม่ได้ลอก ฝ่ายผู้บริหารดำเนินการขุดลอกด้วยเพราะชาวบ้านแถบนั้นใช้น้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่

นายประชา รอดจินดา
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

ขอแจ้งเพิ่มเติม ขอติดตั้งเสียงไร้สายบริเวณบ้านเตชินี ชาวบ้านร้องขอมา และอีกเรื่องติดตั้งกระจกโค้งตรงบ้านผู้ใหญ่วิชัยฯ (หมู่ที่ ๔) แยกออกมอเตอร์เวย์

นายชาญ สุกแสงศรี
(ผ.ผญ. หมู่ที่ ๒)

เรื่องหอกระจายข่าวเสียงไร้สายตรงบ้านนายสนิทา ๑ จุด ได้แจ้งขอไว้แล้ว ฟังไม่ชัด มีเสียงสะท้อน ขอให้ติดตั้งเพิ่มเติม

นางวิจิตร แน่นอุดร
(ประธานบทบาทสตรี)

การประชุมสภา นั้น ก็ควรจะเชิญทุกหน่วยงานและประกาศเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อจะได้เข้ารับรู้รับทราบโครงการหรือกิจกรรมที่ทางอบต.ดำเนินการ เช่น วันนี้มีการเสนอ (ร่าง) ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ เป็นต้น และอีกเรื่องคือค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เมื่องบประมาณปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณในการจ่ายเป็นค่าป่วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น และทางอบต. ก็คัดเลือกส่งไปอบรม และรับค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และหลังจากนั้นก็ไม่มีการจัดจ้าง ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าทางอบต. ได้ดำเนินการอย่างไร และได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล โดยได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้สูงอายุ

นายธวัช ตันทีไพบูลย์
(ประธานสภา)

เชิญปลัดฯ ช่วยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น

พ.จ.อ. บุญรุ่ง คุณทวี
(ปลัด อบต.)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ มีตั้งไว้ในแผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น... แต่ไม่ได้ดำเนินการจึงขอให้ นักพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกองคลังช่วยตรวจสอบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และต่อจากนั้นให้ทางท้องถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณในส่วนนี้ต่อไป

น.ส.สุกัญญา สุขสมบูรณ์
(ผอ.โรงเรียนพลอยฯ)

ขอแจ้งให้ทางฝ่ายบริหารอบต. ช่วยวางแผนหรือโครงการป้องกันน้ำท่วม เพราะมีผลกระทบต่อนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนและสิ่งที่ทำให้น้ำท่วมอีกอย่างก็คือทางด่วน ถึงจะมีร่องระบายน้ำส่วนหนึ่ง แต่ปีต่อไปการเกิดน้ำท่วมก็น่าจะมีมาก จึงควรที่จะมีการวางแผนหรือแนวทางป้องกันไว้ล่วงหน้า และอีกเรื่องคือถนนทางเข้าโรงเรียนพลอยจาดูรจินดาชำรุดเสียหาย ซึ่งทางเจ้าอาวาสก็ยินดีที่ให้ทางอบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง จึงแจ้งให้ทางผู้บริหารพิจารณาต่อไป

นายอานัน นาคจันทวงศ์
(รองนายก อบต.)

เรื่องทางเข้าโรงเรียนพลอยจาดูรจินดา ถ้าทางเจ้าอาวาสวัดหลวงฯ ท่านยกให้เป็นทางสาธารณะ ทางผู้บริหารก็จะเข้าไปดำเนินการให้ ส่วนเรื่องน้ำท่วมทราบมาว่า ทางเทศบาลศรีษะทองเข้าวางท่อระบายน้ำไปที่ถนนเพชรเกษม ทางอบต.ทำพระยา ก็จะสามารถระบายน้ำไปยังท่อระบายน้ำที่ถนนเพชรเกษมได้ส่วนหนึ่ง และอีกเรื่องคือเสียงไร้สาย ถ้าสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะให้ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ใด จุดใด ก็ให้แจ้งรายละเอียดมา เช่นเดียวกันกับกระจกโค้ง ก็ให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางนายกอบต. ได้เลย

นางสาวศิริลักษณ์ พละเดช
(ครู รร.วัดน้อย)

แจ้ง ๒ เรื่อง คือ เรื่องน้ำประปาขุ่น มีสีเหลือง และเรื่องกลิ่นจากการเผาของโรงเหล็ก ขอแจ้งให้ทางผู้บริหารช่วยแก้ไข

นายรัช ตันทีไพบูลย์
(ประธานสภา)

มีสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอ หรือสอบถามอะไรอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๑๕ น.

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. บุญรุ่ง คุณทวี ผู้จัดบันทึกการประชุม
(บุญรุ่ง คุณทวี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(ลงชื่อ) รัช ตันทีไพบูลย์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายรัช ตันทีไพบูลย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ประชา รอดจินดา ประธานกรรมการ
(นายประชา รอดจินดา)

(ลงชื่อ) พิสุทธิ์ หัสชู กรรมการ
(นายพิสุทธิ์ หัสชู)

(ลงชื่อ) ธนิตา สกุกกิจธนโชค กรรมการ
(นางธนิตา สกุกกิจธนโชค)